

ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกทรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ

๑.กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ๓. ารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย

๒.วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา.

๒ การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ ๑.(structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผล (plan) เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อ มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น และอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้

๒.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วน ๒. ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนใช้สถิติเป็นเครื่องมือในหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริง การพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคำตอบ เนื่องจากถ้าไม่ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพย่อมส่งผลกระทบต่อ การแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินจะต้องดำเนินการในพื้นที่จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากร/ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาโดยวิธีสังเกตได้และสามารถวัดได้

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสี่ปี

การติดตาม (monitoring)

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสี่ปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้งานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์หรือแผนสี่ปีมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนด

ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้ว

การประเมิน (Evaluation)

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .

๑/ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งหมู่บ้าน ๑.ชุมชนลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ/ตำบล/การปกครอง เช่น เขตการ/ฯลฯ ด้านการเมือง ป่าไม้/ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิดิน ลักษณะแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

๑๒. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง เช่น เขตปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร / เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ

๑การศึกษา สาธารณะสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น ๓. สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ

๑๓ ๔.ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

๑ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ ๕. /อุตสาหกรรม การพาณิชย์ ท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)

๑ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีงานประจำปี ๖. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

๑ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร ๗.ธรรมชาติ ฯลฯ

๑.การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ ๘.

๑น โดยการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ๙. ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปกป้องหรือ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

๒ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ ๑. พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔๐.

๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ๒.ลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณะสุข ความอยากจน ๓. นโยย จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี

๒ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน ๔.ายได้ครัวเรือน การส่งเรืออาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

๒ นที่สี่เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ๕. เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

๒ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการ ๖. พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้านเทคนิค(SWOT Analysis) ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

๒ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา ๗. กี่ไขปัญหา การกำหนดสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ วัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหา

๒ สรุปผลการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ และก ๘.ารเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พการ เช่น สรุป สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๕๗.ศ. ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเชิงคุณภาพ

๒ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปี ๙.งบประมาณ พ/เช่น ผลที่ได้รับ ๒๕๖๐-๒๕๕๗.ศ.ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ-๒๕๕๗.ศ. ๒๕๖๐

๓ ยุทธศาสตร์. ประกอบด้วย

๓ ๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔๐.

๓ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ควรสอดคล้อง ๒.และเชื่อมโยงกับสภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔๐.

๓ยุทธศาสตร์จังหวัด ควรสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ๓. ราชการแผ่นดิน นโยบายปี ๒๐ และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ .ยุทธศาสตร์ คสช/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔๐.

๓มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง วิสัยทัศน์ ๔. อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓อำนาจหน้าที่ขององค์กรกลยุทธ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งต้องทำตาม ๕. ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น

๓เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง ๖. มุ่งหมายสิ่งหนึ่งใดที่ชัดเจน และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่เกิดขึ้น

๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๗.ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

๓แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แผนงาน ๘. หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ ความเชื่อมโยงดังกล่าว

๓ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อ ๙.อมโยงองค์กรวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต ๑๒ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ/ Thailand ๔/แผนพัฒนาภาค ๐.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร/ ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓/ผลผลิต ๑๐.โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นปี

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ ๑.นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการกิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่ได้มีจำนวนเท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

๒/วิเคราะห์ผลกระทบ ๒.สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ .

๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง ๑.คุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อ วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ดีตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลการวิเคราะห์ผลปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

๑/วิเคราะห์ผลกระทบ ๒.สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative)

๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา .

๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ๑. ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดการโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน

๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก ๒. ประชากร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) (Local SUFFICIENCY Economy Plan : LSEP)

๕.โครงการการพัฒนา ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ .

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ๒.(Clear Objective) โครงการ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเจาะจง

๕ เป้าหมาย ๓.(ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใคร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

๕ปี โครงการสอดคล้องกับ ๒๐ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๔.

๑ความมั่นคง .

๒การสร้างความสามารถในการแข่งขัน .

๓การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน .

๔การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม .

๕การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๖การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.

๕ เป้าหมาย ๕.(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย

๑ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .

๒ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา .

๓ปี ๒๐ ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ .

๔๒๕๗๙ ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย .

๕สู่ผลสัมฤทธิ์ ปีที่ต่อยอดไป ๕ ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน .

ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา ได้แก่

๑(การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

๒ (การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม

๓ (การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

๔ (การรับรองการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

๕ (การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖ (การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

๕ โครงการมีความสอดคล้องกับ ๖.Thailand ๔โครงการมีลักษณะและสอดคล้องกับการ ๐. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น

๑เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่เชิงนวัตกรรม .

๒เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี .

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

๓เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่กรเน้นภาคบริการม .ากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

๕โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการกา ๗.รพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน

๕โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ๘.ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนเป็นโครงการจะต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)

๕ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ๙.(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลังสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่

- ๑ ความประหยัด .(Economy)
- ๒ ความมีประสิทธิภาพ .(Efficiency)
- ๓ ความมีประสิทธิภาพ .(Effectiveness)
- ๔ ธรรมความยุติ .(Equity)
- ๕ ความโปร่งใส .(Transparency)

๕ ๑๐.มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่น้อยมากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ เงินสะสมหรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด ๑๑.(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance indicator : KPI) ที่สามารถวัด (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency)ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๑๒.ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง

- ๑มีความเป็นไปได้และความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ
- ๒วัดและประเมินของความสำเร็จได้ .

ได้

กระป๋องที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติงาน .

๔.ความเป็นจริงเป็นเหตุผลสอดคล้องกัน .

๕.ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ .

เสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑ .ยุทธศาสตร์พัฒนาที่มีโครงการดำเนินการแล้ว ยังขาดกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งในส่วนของ การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ

๒ .แผนพัฒนาบางโครงการยังขาดความชัดเจนด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ ควรส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาและเขียนโครงการที่ถูกต้อง

๓ .การดำเนินโครงการพัฒนา ควรมีการชี้แจง แนะนำ ให้มีการประเมินโครงการทุกครั้งทุกที่ดำเนินโครงการ เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการและความคุ้มค่าของโครงการ

๔ .โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริและยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการของประชาชน มีจำนวนโครงการในพื้นที่มีจำนวนมากยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้หมด เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

๕ .โครงการตามแผนพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางโครงการยังมีการจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการตามแนวพระราชดำริ ควรตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการและระมัดระวังโครงการที่ซ้ำซ้อนกับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล